

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO
HÀ – CÔNG TY CP THƯƠNG
MẠI VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ
Y TẾ BẢO HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 08/2021-CTY

Quảng Yên, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BẢN TỰ CÔNG BỐ

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Kính gửi: Sở Y tế Quảng Ninh

Tên cơ sở: Phòng Khám Đa Khoa Bảo Hà – Công ty CP Thương mại và Khai thác dịch vụ Y tế Bảo Hà.

Địa chỉ: Khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Người đứng đầu cơ sở: Phạm Thị Chiến

Điện thoại liên hệ: 0987159115 .Email (nếu có):

Căn cứ quy định tại Điều 05 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi đáp ứng Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp I

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị.


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ KHAI THÁC DỊCH VỤ Y TẾ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO HÀ



BẢO HÀ

GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Đạt


Phạm Thị Chiến

BẢN THUYẾT MINH

(Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học)

Phòng xét nghiệm – Phòng khám Đa khoa Bảo Hà (địa chỉ : Khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị như sau:

1. Điều kiện về cơ sở vật chất :

a, Có diện tích 14m² (không có bao gồm diện tích thực hiện các công việc hành chính liên quan đến xét nghiệm) ; Có khu vực lấy mẫu xét nghiệm riêng biệt.

b, Có cửa ra vào, chắc chắn, có khóa tường, bàn xét nghiệm bằng phẳng, không thấm nước, chịu được nhiệt và các hóa chất ăn mòn (sàn nhà được lát gạch men bằng phẳng, tường được ốp gạch men, trần nhựa là những vật liệu trơn để lau chùi, bàn xét nghiệm được làm bằng đá trơn để lau chùi).

c, Có bồn rửa tay, vòi rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu.

d, Có điện và nước sạch, đường nước cấp ống trực tiếp cho phòng xét nghiệm đảm bảo không chảy ngược để bảo vệ hệ thống nước công cộng.

đ, Có các thiết bị phòng chống cháy nổ; Phòng bố trí quạt thông gió, có đủ ánh sáng.

2. Điều kiện về trang thiết bị :

a, Các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và loại vi sinh vật được xét nghiệm .

(Có kính hiển vi – xét nghiệm soi tiêu bản một số vi sinh vật có trong bệnh phẩm là dịch ở bộ phận sinh dục, ở da..)

b, Có các dụng cụ chứa chất thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải.

c, Có thiết bị để khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm.

d, Có các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với các kỹ thuật thực hiện trong phòng xét nghiệm an toàn dinh học cấp I.

3. Điều kiện về nhân sự:

Người phụ trách phòng xét nghiệm có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm. Được đào tạo, có chứng nhận an toàn sinh học cấp II do trường Đại học Y Hà Nội cấp.

Căn quy định tại điều 5 nghị định số 103/2016/NĐ – CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của chính phủ quy định và đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, chúng tôi đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, đối với an toàn sinh học cấp I.

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo đúng quy định.

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
KHAI THÁC DỊCH VỤ Y TẾ BẢO HÀ**

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO HÀ



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Đạt

Phạm Thị Thiên